

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.56 จับตาเฟดส่งสัญญาณดอกเบี้ยกลางสัปดาห์นี้-ทิศทาง Flow

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ม.ค. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าที่อยู่ที่ 35.56 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 35.64 บาท/ดอลลาร์

เช้าที่เงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคส่วนใหญ่แข็งค่าจากสัปดาห์ก่อน โดยเข้าที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ตลาดเฝ้ารอผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ช่วงกลางสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยที่ 5.25-5.50% เนื่องจากตลาดมองว่า แม้เศรษฐกิจจะมีความแข็งแกร่ง แต่เงินเฟ้อเป็นขาลง ดังนั้น ต้องรอดูสัญญาณว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยเมื่อไร

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.45 - 35.75 บาท/ดอลลาร์ สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ ยังไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ให้ติดตามกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้า-ออก ทั้งตลาดหุ้นและพันธบัตรไทยเป็นหลัก

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 148.07 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 147.85 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0844 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0846 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 35.666

บาท/ดอลลาร์

- "รมว.ต่างประเทศไทย-จีน" ร่วมลงนามข้อตกลง "ฟรีวีซ่า" สำหรับนักท่องเที่ยวของกันและกัน พำนักได้ 30 วัน มีผล 1 มี.ค. 67 เป็นต้นไป "หวัง อี้" ขอบคุณไทย หนุนหลักการ "จีนเดียว" ชาวคนไทยไปเที่ยวจีน นายกษยยกเป็นก้าวสำคัญในความสัมพันธ์ มีผลอย่างมากต่อการกระตุ้น ศก.

- ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เตรียมผลักดันโครงการลงทุนภาครัฐ อีก 8 โครงการเข้าอยู่ในแผนการลงทุนร่วมทุนแบบพีพีพีในปีี้ รวมมูลค่าโครงการกว่า 1 แสนล้านบาท เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีโครงการลงทุนของภาครัฐ ที่อยู่ในแผนพีพีพี 127 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.16 ล้านล้านบาท โดยทุกจำนวน 1 แสนล้านบาทของการลงทุน นั้นจะช่วยผลักดันจีดีพีของประเทศให้ขยายตัวได้ประมาณ 0.3%

- ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน ม.ค. ระหว่างวันที่ 1-24 ม.ค.67 มีเงินไหลออกจากตลาดทุนไทยแล้ว 30,000 ล้านบาท เป็นการไหลออกจากตลาดหุ้นไทย หลังนักลงทุนต่างชาติขายกว่า 23,868 ล้านบาท และต่างชาติขายพันธบัตรไทย 5,925 ล้านบาท ทำให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือนอยู่ที่ 35.88 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเงินบาทค่อนข้างผันผวนจนเปิดตลาดวันที่ 26 ม.ค. เงินบาทกลับมาฟื้นตัวแข็งค่าเล็กน้อยที่ระดับ 35.65 บาทต่อดอลลาร์

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่า มีทหารสหรัฐเสียชีวิต 3 รายและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 34 ราย หลังจากโดรนลำหนึ่งได้พุ่งเป้าโจมตีฐานทัพของสหรัฐในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์แดน ใกล้กับชายแดนซีเรีย โดยปธน.ไบเดนเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน และประกาศว่าจะใช้ปฏิบัติการตอบโต้ในเรื่องนี้
- รัฐบาล หน่วยงานเศรษฐกิจ-ความมั่นคง จับตากรัฐศาสตร์เขย่าเศรษฐกิจโลกหลังเลือกตั้งในหลายประเทศ ขณะที่ หนี้ได้ซุ่มรบใหญ่สุดหลังสงครามเย็น "คลัง-สศช." เตือนรัฐบาลจับตาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ "บีกคอร์ด" เกาะติด "โออาร์-เอสซีจี" รับมือผลกระทบธุรกิจ "นักเศรษฐศาสตร์" มองภูมิรัฐศาสตร์ปัจจัยเสี่ยงหลักเศรษฐกิจไทย หวั่นเผชิญ Stagnation เงินเฟ้อพุ่งเศรษฐกิจโตต่ำ
- นักลงทุนจับตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการเฟดจะแถลงมติการประชุมวันที่ 31 ม.ค.ตามเวลาสหรัฐ หรือตรงกับช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ.ตามเวลาไทย
- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่สำคัญสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีราคาบ้านเดือนพ.ย. ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนธ.ค. ดัชนี ISM/PMI ภาคการผลิต ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนม.ค.
- ตลาดยังรอดิตตามผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จิตีพีไตรมาส 4/2566 ของยูโรโซน และดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค. ของจีน ญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษด้วย

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้